



Tin nhắn này được đăng bằng tiếng Anh và sẽ sớm có phiên bản tiếng
Русский, Soomaali, Español, 简体 中文, Tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 14 tháng 1 năm 2022

Đến: Nhân viên và Đối tác ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Chủ đề: Báo cáo về Trách nhiệm của Bên cung cấp

Năm ngoái, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) đã cam kết tạo một báo cáo cho Cơ quan Lập pháp Oregon (Oregon Legislature) đề xuất thay đổi một số quy chế để cải thiện khả năng của tiểu bang trong việc đảm bảo áp dụng các tiêu chuẩn về tính minh bạch, trách nhiệm, an toàn và chất lượng đối với các bên cung cấp dịch vụ.

Báo cáo này, “Báo cáo của Bộ Xã hội Oregon về Trách nhiệm của Bên cung cấp Dịch vụ” đã được hoàn tất và quý vị có thể tìm đọc báo cáo này [trực tuyến bằng tiếng Anh](#). Chúng tôi sẽ đăng các phiên bản [tiếng Nga](#), [tiếng Somali](#), [Tiếng Trung giản thể](#), [tiếng Tây Ban Nha](#) và Tiếng Việt ngay khi có bản dịch.

Trong báo cáo này, ODDS đưa ra 9 khuyến nghị cốt lõi nhằm:

- Tăng tính minh bạch của bên cung cấp dịch vụ, bất kể cấu trúc của công ty môi giới của họ.
- Hỗ trợ đảm bảo tính toàn vẹn của dịch vụ dành cho người khuyết tật trí tuệ và chậm phát triển (I/DD) và gia đình của họ.
- Ngoài ra, mục tiêu chung của chúng tôi là giúp những cư dân Oregon bị I/DD có được một cuộc sống trọn vẹn.

Chúng tôi hy vọng những khuyến nghị này sẽ được xem xét trong phiên họp lập pháp vào tháng Hai.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

*Xem các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS
tại [http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx](http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx)*

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter
@OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).*

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

